



## MOPH Open Data Integrity And Transparency Assessment : MOIT

### MOIT 8

หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  
เกี่ยวกับการสร้างเสริมและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย  
รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

### MOIT 8.3

บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานผลการอบรมให้ความรู้แก่  
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้าน  
จริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย  
และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ที่ พช ๐๐๓๒.๐๐๑.๖/๒๖

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการอบรมโครงการให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (MOPH Open Data Integrity & transparency Assessment : MOIT ) ตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล MOIT ๘ กำหนดให้หน่วยงานจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน ในการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม มีค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ และพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทาง และเสนอขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแสดง Link ช่องทางที่เผยแพร่จากเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อเป็นหลักฐาน นั้น

ในการนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการอบรมโครงการให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายนาวิ นุชชม)  
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

(นายนราพงศ์ ธีระวิภาส)  
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

“พอเพียง สามัคคี มีวินัย ใจบริการ”

